

Số: *MS*/TB - BCĐ

Phú Lâm, ngày *29* tháng 7 năm 2019

## THÔNG BÁO

### **V/v Tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết**

Hiện nay tình hình dịch bệnh SXH có xu hướng bùng phát, gia tăng và lan rộng. Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 1.425 trường hợp mắc SXH, quận Hà Đông có 285 ca mắc, phường Phú Lâm đã có 26 trường hợp mắc bệnh (đứng thứ 2 trên địa bàn quận) và nhiều trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó, có 02 trường hợp diễn biến rất nặng.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus dengue (đanh) gây ra. Bệnh lây truyền theo đường muỗi đốt, muỗi truyền bệnh là muỗi vằn có đặc điểm sinh sống trong nhà, thường ẩn nấp ở các xô tối, ẩm thấp, chứa nhiều đồ đạc, quần áo mặc dở, muỗi vằn không đẻ trứng ở cống rãnh và các nguồn nước bẩn, mà chỉ đẻ trứng ở dụng cụ chứa nước sạch như: bể, chum, vại, xô chậu, các mảnh bát, vỏ đồ hộp, lốp xe, phế thải khi gặp mưa chứa nước đọng. Muỗi nhiễm virus, đẻ ra trứng cũng nhiễm vi rút, trứng nở thành bọ gậy, phát triển thoát xác thành muỗi đã có sẵn vi rút đốt người gây bệnh ngay. Khi bị bệnh có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau nhức hốc mắt, đau mỏi toàn thân có thể có xuất huyết dưới da, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, đau bụng dữ dội. Các trường hợp nặng có thể tử vong do sốc, chảy máu nội tạng, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, suy gan, suy thận. . . Chi phí điều trị một trường hợp mắc bệnh ước tính từ 3 triệu đến hàng chục triệu đồng. Sau khi hết sốt, người bệnh vẫn mệt mỏi kéo dài khoảng 3 tuần, gây ảnh hưởng lớn đến công tác và sinh hoạt. Hiện nay, chưa có thuốc điều trị cũng như chưa có vaccin tiêm phòng. Để phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết có hiệu quả cần thực hiện các biện pháp như sau:

1. Tránh muỗi đốt bằng cách khi ngủ phải nằm màn (kể cả ban ngày), mặc quần áo dài, xoa kem chống muỗi

2. Diệt muỗi bằng cách dùng vợt lưới điện đánh muỗi, dùng bình xịt muỗi, phun thuốc diệt muỗi.

3. Đặc biệt, tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy là biện pháp đơn giản, nhưng đạt hiệu quả phòng bệnh cao nhất, bởi vì, phun thuốc xử lý ổ dịch theo phương pháp xông hơi chỉ diệt muỗi tại thời điểm hiện tại, 2 - 3 ngày sau bọ gậy lại nở thành lứa muỗi mới, đốt người gây nên bệnh. Các gia đình cần đổ các xô, chậu, ang, mảnh bát, phế thải, lốp xe, vỏ đồ hộp, vỏ dừa chứa bọ gậy; thả cá vào các bể

nước, bể cảnh để cá ăn bọ gậy; các bể nước phải có nắp đậy để ngăn cản muỗi vào bể đẻ trứng, các bể nước có bọ gậy cần phải thay rửa ngay hoặc thả ngay các loại cá để ăn bọ gậy.

Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, xí nghiệp đóng trên địa bàn phường, các tổ dân phố và toàn thể nhân dân tổ chức tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Thời gian tiến hành tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy từ 7h00' sáng thứ bảy, ngày 03/8/2019 trên địa bàn toàn bộ 9 tổ dân phố. Đề nghị các hộ gia đình bố trí người ở nhà mở cửa phối hợp với tổ công tác và tham gia tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Vì sức khỏe gia đình và cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phú Lâm đề nghị toàn thể nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống để hạn chế tối đa các trường hợp mắc bệnh, không để dịch sốt xuất huyết bùng phát trên địa bàn phường./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, các PCT phường;
- Các thành viên BCĐ PCDB;
- Tổ trưởng TDP;
- Lưu: VP.



**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH UBND  
Nguyễn Quốc Cường**